

Mẫu sản phẩm



Mô tả Sản phẩm

Máy chiết rót và niêm phong lon sữa bột tự động: được thiết kế để chiết rót và niêm phong hộp thiếc, thích hợp cho các loại sản phẩm dạng bột và hạt khác nhau vào chai / lon, chẳng hạn như, sữa bột, bột thuốc Trung Quốc / phương Tây, bột thực phẩm và bột hóa học v.v.

Lợi thế sản phẩm

1. Máy chiết rót → máy đóng nắp (hoặc máy niêm phong) → máy dán màng nhôm chai → máy dán nhãn → máy in phun → Băng tải xích → bộ đóng gói, theo yêu cầu của cấu hình đường ống lựa chọn sản phẩm;
2. Toàn bộ dây chuyền sản xuất của máy cho sự xuất hiện của tất cả bằng thép không gỉ, tất cả các cấu trúc máy móc đều phù hợp với việc lựa chọn các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm và thuốc;
3. Toàn bộ dây chuyền thiết bị theo thiết kế tiêu chuẩn GMP, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quốc gia về thực phẩm và dược phẩm. Dây chuyền thực sự của hành động hoàn toàn tự động để đảm bảo rằng toàn bộ quá trình sản xuất sẽ không liên hệ với nhân viên sản phẩm, quá trình sản xuất là hoàn toàn minh bạch và đáng tin cậy hơn;
4. Và vật liệu tiếp xúc với thành bên trong của thùng chứa được đánh bóng, thường xuyên rửa cấu trúc của việc sử dụng dễ dàng tách các mảnh kết nối để đảm bảo rằng việc thay đổi hoặc thay đổi sản phẩm khi xử lý thuận tiện vệ sinh;
5. Đến nhà máy khảo sát thực địa, thiết kế chương trình sản xuất tốt nhất; dây chuyền sản xuất miễn phí của các khía cạnh khác của hỗ trợ kỹ thuật.

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Người mẫu	JYT-FJ1
-----------	---------

Khả năng sản xuất	30-60 chai / phút.
Vật chất	304 SST
Trọng lượng gói hàng	100 ~ 5000g
Độ chính xác của bao bì	100 ~ 5000g
Tổng công suất	2.3KW
Nguồn cấp	380V, 50-60Hz
Trọng lượng	280kg
Kích thước	850 (L) * 1200 (W) * 1800 (H) mm

Sự chi trả

Bạn có thể thanh toán bằng 100% T / T, Ali-pay, 70% L / C trả ngay sẽ có sẵn cho ngân hàng đủ điều kiện.

Logistics

Nó có thể được vận chuyển theo các điều khoản Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF bằng đường biển hoặc đường hàng không DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, v.v. dựa trên người giao nhận của người mua hoặc của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp

Q1. Bạn có phải là nhà sản xuất?

A1: Vâng, chúng tôi là một nhà sản xuất giàu kinh nghiệm với thương hiệu và dây chuyền sản xuất của riêng chúng tôi.

Q2. Hàm thế nào về chất lượng của sản phẩm?

A2: Các kỹ thuật viên và đội QC của chúng tôi kiểm tra từng sản phẩm một bằng cách sử dụng dây chuyền lão hóa, các thiết bị và dụng cụ chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng cho tất cả các sản phẩm.

Q3. Hàm thế nào về giá cả?

A3: Chúng tôi là nhà sản xuất và luôn cung cấp cho khách hàng giá cả cạnh tranh nhất.

Q4. Làm thế nào để đặt hàng?

A4: Liên hệ với dịch vụ trực tuyến, hoặc gửi email trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sớm trả lời cho bạn về giá sản phẩm, quy cách, đóng gói, v.v. Cảm ơn bạn.

Q5. Tôi có thể gửi mẫu cho bạn thử nghiệm không?

A5: Có! Bạn có thể gửi cho chúng tôi sản phẩm của bạn để kiểm tra bằng máy của chúng tôi.

Q6. Tôi có thể đến thăm nhà máy của bạn không?

A6: Vâng, chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi vào thời điểm thuận tiện của bạn.

Máy chiết rót bột khác



[Nhà máy sản xuất máy chiết rót bột gia vị Trung Quốc](#)